
Kæri viðtakandi,
Undirritaður te lu r þingsályktunina mikið fram fararskref og gerir ekki athugasemd um 
aðgerðaráætlunina og vonast til að hún verði samþykkt. Undirritaður leggur mikla áherslu að málinu 
verði fy lgt e ftir með því að hrinda í framkvæmd sem flestum af þeim tillögum  sem fram koma í 
þingsályktuninni.
Nú þegar hefur skref verið tekið í rétta á tt með að styrkja uppbyggingu rafinnviða en það þarf einnig 
að styðja við bakið á fle iri eldsneytistegundum. Það er því mikilvægt að efla slíka sjóð eins og hægt 
er! Nokkuð hefur áunnist á síðustu árum og nú er tækifæri að fylgja e ftir undirritun 
Parísarsáttmálans og hrinda nýrri aðgerðaráætlun í framkvæmd.
Kveðja,

Jon Bjorn Skulason 
General Manager 
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